

CẦU CHO CÁC LINH HỒN

MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ LUYỆN NGỤC

[Trích dịch từ Tập san *Chemins d'Éternité*]

(Tiếp theo số trước)

6. Luyện ngục dành cho những người được chọn

Phải, Luyện ngục là điều thuộc đức tin. Luyện ngục không phải là điều muốn công nhận hay không tùy ý, cũng không phải là kết quả của suy luận thần học sau này. Sự kiện cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được an nghỉ chứng thực là có Luyện ngục. Chúng ta không cầu nguyện cho các thánh trên Thiên đàng vì các ngài không cần được cầu nguyện cho nữa. Chúng ta cũng không cầu nguyện cho những người ở trong hỏa ngục, vì họ không hề muốn lời cầu nguyện của ta.

Luyện ngục là tình trạng chuyển tiếp của linh hồn sau khi chết. Đó không phải là tiền sảnh, nơi ta có thể chọn vào Thiên đàng hay xuống hỏa ngục, chọn ở với Chúa hay từ chối đến với Ngài. Luyện ngục chỉ liên quan tới những người đã chọn Chúa trước khi chết. Luyện ngục là nơi dành cho những người được cứu rỗi, nhưng chưa được thanh tẩy hết mọi quyền luyến với những tội đã phạm.

Như danh xưng cho thấy, Luyện ngục « thanh tẩy » những ai còn chờ đợi để được thấy Chúa diện đối diện, họ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu. Đó là ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng gây nên nỗi đau đớn lớn lao. Tuy nhiên đó lại là nỗi đau đớn bởi tình yêu đã dứt khoát chiến thắng.

Lm. Thierry-Dominique Humbrecht, O.P.

7. Người ta chỉ làm thánh mười lăm phút sau khi chết

Khi đề cập tới sự thánh thiện tôi hay nói « người ta chỉ làm thánh mười lăm phút sau khi chết ». Tại sao mười lăm phút? Chỉ là để Chúa thanh tẩy chúng ta trước khi đưa chúng ta vào Thiên đàng.

Dĩ nhiên, mười lăm phút chỉ là một cách nói, nhưng có nghĩa là chúng ta cần rũ bỏ đi những bụi bặm của cuộc hành trình. Đó chẳng là điều bình thường sao? Là người rất ham đọc chuyện các thánh, tôi nhận thấy rằng mỗi vị thánh đều mang một thiếu sót nhỏ nào đó. Nếu điều ấy đúng với các thánh thì càng đúng với chúng ta.

Tình yêu đòi hỏi chúng ta chính tề bao nhiêu có thể mỗi khi đến gặp gỡ người mình yêu mến. Phúc Âm lại chẳng nói tới việc mặc áo cưới trước khi vào dự tiệc cưới đó sao? Luyện ngục chính là niềm vui khi thấy mình được thoát khỏi những nỗi bất toàn khốn khổ của mình. Chính tình yêu thương xót của Thiên Chúa chuẩn bị chúng ta để gặp gỡ Tình yêu. Và tôi nghĩ rằng Đức Maria giữ một vai trò trong việc thanh tẩy các con cái của Người.

8. Ngọn lửa thanh tẩy

Không một hạt nguyên tử ích kỷ nào có thể đến được với Thiên Chúa. Vì ích kỷ trái ngược với Ngài Chỉ tình yêu mới thâm nhập được vào tình yêu. Mà ai dám nghĩ rằng vào giờ chết họ sẽ chẳng còn chút xíu ích kỷ nào?... Đó là ý nghĩa của Luyện ngục : Để tình yêu được trọn vẹn, ích kỷ phải bị tiêu hủy. Để tình yêu được trọn vẹn trong hạnh phúc, ích kỷ phải bị tiêu hủy bởi sự hối tiếc có sức thanh tẩy. Không có gì phải ngạc nhiên khi Truyền thống sánh ví sự thanh tẩy đau đớn này với sức nóng thiêu đốt của lửa. Luyện ngục có nghĩa là nơi thanh tẩy. Xét cho cùng, đó chính là một thứ lửa duy nhất để luận phạt trong hỏa ngục, để thanh tẩy trong Luyện ngục và để làm cho hạnh phúc trên Thiên đàng. Thiên Chúa không thay đổi, lửa tình yêu vẫn luôn luôn là lửa tình yêu. Chính chúng ta mới thay đổi trước lửa tình yêu vô tận không hề đổi thay. Nếu chúng ta hoàn toàn đối nghịch với tình yêu, lửa tình yêu của Thiên Chúa sẽ thiêu đốt chúng ta ; nếu chúng ta có thể được thanh tẩy, lửa đó sẽ thanh tẩy chúng ta; nếu chúng ta đã được kết hiệp với Chúa, lửa ấy sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc.

Cha François Varillon